



ชุมทางสาร Tungsong Municipality

เอกสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๙)

เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๙) ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ราชาคีรี รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง ,สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ,รองปลัดเทศบาล ,หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง ,ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ,คณะครู ,บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๑๕๐ คน

การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ดร.ไพบุลย์ โพธิ์สุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยาย

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

➢ บรรยายหลักการและแนวคิดการประเมินผล/การจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

➢ แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๘ ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลทั้ง ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์

➢ นำเสนอผลการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๘

➢ บรรยายหลักการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๙

➢ ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๙ โดยแบ่งกลุ่ม ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลทั้ง ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

➢ ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๙ ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลทั้ง ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์

➢ นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๙ (ต่อ) และสรุปผลการฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

➢ บรรยายหลักการและแนวคิดการวางแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๙

➢ ฝึกปฏิบัติการในการวางแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๙

➢ นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติการวางแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๙

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอประชาสัมพันธ์มายังพี่น้อง ประชาชนทราบ การจัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ และเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนการดำเนินงาน ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมฯ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนต่อไป

นายนิรุทธ์ พรหมวิเศษ

ผู้เขียน

๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ
(กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๙)



เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๙) ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ราชาคีรีรีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง ,สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ,รองปลัดเทศบาล ,หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ,ผู้อำนวยการกองทุกกอง ,ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ,คณะครู ,บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๑๕๐ คน



การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติฯ ดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ดร.ไพฑูริย์ โพธิ์สุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

- บรรยายหลักการและแนวคิดการประเมินผล/การจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
- แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๘ ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลทั้ง ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์
- นำเสนอผลการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๘
- บรรยายหลักการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๙
- ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๙ โดยแบ่งกลุ่ม ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลทั้ง ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์



วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

➤ ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๙ ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ทั้ง ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์

➤ นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๙ (ต่อ) และสรุปผลการฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

➤ บรรยายหลักการและแนวคิดการวางแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๙

➤ ฝึกปฏิบัติการในการวางแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๙

➤ นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติการวางแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๙